

คู่มือออนไลน์

(8 เมษายน 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

งานที่ไม่มั่นคง ก็คือ งานที่มั่นคงของคุณ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ จากผู้ทำ เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เวลา 04.40 น. สุราษฎร์ธานี เพศชาย

คำถามแรก การงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาของผมน่าจะเป็นอาชีพอะไร

ในพื้นที่ชะตาเดิมของคุณบอกว่า งานของคุณน่าจะเป็นงานที่ต้องทำคนเดียว งานที่เหนื่อยยาก งานที่เสียดาย งานที่ยากลำบาก งานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง ประณีประนอม งานที่ต้องได้เสีย ใช้คำพูด เช่น นายความ ครู หรือ งานเลขานุการ งานฝ่ายประชาสัมพันธ์

แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ก็เห็นว่า มันน่าจะออกไปในทางของผู้ใช้กฎหมาย หรือ นายความ หรือ ครู

นอกจากนี้ คุณยังมีพรสวรรค์ที่จะสามารถทำงานที่ต้องใช้แนวคิดทางด้านศิลปะมาช่วย เช่น งานด้านการทำอาหาร หรือเป็นพ่อครัว

แต่ในดวงชะตาของคุณก็มีจุดพิเศษอยู่บางอย่าง ผมคิดว่าคุณน่าจะมีซิกซ์เซนส์ หรือ สัมผัสพิเศษที่รู้สึกได้ ซึ่งจะช่วยให้เรื่องของการเงินและการสร้างสรรคทางด้านการเขียน ลองค้นหาดูนะครับ คุณอาจจะค้นพบแนวทางใหม่ๆของตัวเองก็ได้

คำถามที่สอง ผมมีโอกาสจะร่ำรวยในชีวิตนี้หรือไม่ หากมีจะเกิดขึ้นเมื่อใด

คุณเป็นคนลัคนาราศีมังกรเรือนของดาวเสาร์(๗) และ ภูพคุณภะของคุณก็มีดาวเสาร์(๗)เป็นเจ้าเรือน มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็มีจุดอ่อนในตัวมันเองด้วย จึงทำให้เรื่องการเงินของคุณที่ดู เหมือนว่าจะดี แต่ก็ดีไม่ค่อยตลอด

ทั้งนี้เพราะคุณเองมีรายจ่ายค่อนข้างมาก หรือ พวดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แม้ว่าจะมี รายได้พอสมควร

ดังนั้น ผมจึงขอบอกว่า คุณไม่น่าจะร่ำรวยนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสิ้นไร้ไม้ตอก ถึงขั้นไม่มีจะกิน

ยกเว้นแต่ว่า คุณจะสามารถหยุดยั้งการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากของคุณได้ เมื่อนั้น คุณก็จะพอมีเงินเหลือเก็บได้บ้าง แต่ก็คงไม่ถึงกับร่ำรวยมหาศาลครับ

คำถามสุดท้าย ปีพ.ศ. 2559 ผมจะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงหรือไม่ หากมีจะเกิดเมื่อใด

เนื่องจากดวงดาวที่ให้คุณเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณจะสามารถทำได้นั้น มีหลายอย่างตามที่ได้บอกไปแล้ว แต่งานที่ดีจริงๆสำหรับคุณก็คือ งานที่จบเป็นครั้งคราวไป หรือ งานประเภทเป็นโปรเจกต์ จบงานนี้ก็ต้องเริ่มงานใหม่

ดังนั้น งานที่คุณถามว่า “งานที่มั่นคง” นั้น จึงค่อนข้างจะตอบยากว่า หมายถึงงานอะไร

เนื่องจากคุณเป็นคนที่มิโลกส่วนตัวสูง ชอบสันโดษ ไม่ค่อยชอบสูงส่งกับใครนัก ไม่ชอบสังคม ไม่ค่อยชอบการเสี่ยงโชค หรือ ทำอะไรที่ต้องวัดดวง

ดังนั้น คุณจึงมีแนวคิดที่ชอบทำอะไรที่ไม่เสี่ยงนัก หรือ ได้ผลตอบแทนแน่นอนในแต่ละเดือน หรือ เป็นพนักงานประจำประเภทที่เขาเรียกว่า มนุษย์เงินเดือน

คุณอาจจะชอบการรับเงินแบบมนุษย์เงินเดือน แต่ดวงชะตาของคุณชี้ลงไปที่ว่า คุณควรจะทำงานแบบที่จบเป็นงานๆไป แล้วเริ่มงานใหม่

ดังนั้น คุณจึงควรหางานประเภทที่มีเงินเดือนประจำ แต่ต้องเป็นงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อย ต้องย้ายงานบ่อยๆ งานที่ต้องจบเป็นงานๆไป ซึ่งเห็นได้ว่า งานประเภทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย น่าจะเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณ

หรือ หากจะทำงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของ ก็ควรมีลักษณะพื้นฐานแบบนี้ คือ งานที่เสร็จเป็นครั้งๆไป

สรุปว่า งานที่ไม่มั่นคงของคุณ น่าจะเป็นงานที่มั่นคงของคุณ อาจจะฟังดูงงๆ ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ

ขอให้คุณจาคุภัทร์ โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ จาคุภัทร์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณเต่า ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวที่รอการพยากรณ์อยู่อีกประมาณ 3 คิว ซึ่งหมายถึง 3 สัปดาห์เท่านั้น หากท่านเขียนมาถามในช่วงนี้ ก็จะได้รับการตอบโดยไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลลนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

